

# จดหมายข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

# ภูมิทัศน์

ข ตื่นสัปดาห์ทอง



KPRUMS

ฉบับที่ 1/2562

ประจำวันที่ 16 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

คุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์สู่ท้องถิ่น

Moral Leading Scholars Creative to the local

“สถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นที่พึ่งแก่ท้องถิ่นและประชาคมเพื่อนบ้าน”



Highlight



งานกีฬา สอว.

" ร่วมใจเกมส์ "



กิจกรรม

เยาวชนนักพฤกษศาสตร์  
ตามแนวพระราชดำริ



กิจกรรม

พิธีไหว้ครูช่าง  
และพิธีรดน้ำศพ

## ข่าวพัฒนาการทางด้านวิชาการ Academic Development News

### มหกรรมนิทรรศการวิชาการ "Next Step New Start"

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดงานนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด "Next Step New Start" ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีผู้เข้าร่วมงาน เป็นนักเรียนจากหลายโรงเรียน ภายในจังหวัดตาก และมีบุพชนทันการ การแข่งขันวิชาการต่างๆ อาทิเช่น การตอบปัญหาภาษาพม่า การตอบปัญหาคณิตคิดไว การประกวดสวนจำลอง การประกวดร้องเพลงพม่า เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเสริมสร้างและยกระดับศักยภาพให้กับชุมชนเพื่อที่จะสามารถปรับตัวและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้รองรับต่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก



## ข่าวศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย Learning Center Campus News

### กิจกรรมเยาวชนนักพฤกษศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 31 มกราคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเยาวชนนักพฤกษศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนในโรงเรียนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าร่วมจำนวน 40 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นำโดยคุณพิพัฒน์ เกตุดี ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



## ข่าวกีฬาบุคลากร Sport News

### งานกีฬา สอช. และ สจบ. "รวมใจเกมส์" การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดงานกีฬา สอช. และ สจบ. "รวมใจเกมส์" การแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีเปิดโดย ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



**มรภ.กพ. แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ กิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียนตำราอย่างมีคุณภาพ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ กิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียนตำราอย่างมีคุณภาพ โดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาตนเองและการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีการกำหนดการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์



**คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไท่ใส่ชื่อป**

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไท่ใส่ชื่อป กิจกรรมส่งเสริมการเคารพครูบาอาจารย์ และเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 250 คน เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ณ อาคารเรียน 1



**โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มรภ.กพ. แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา**

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนโดยการใช้ Infographic ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 20 คน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพให้กับนักศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ



**โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมอบรมหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3**

โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมอบรมหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 วัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และบูรณาการการจัดโครงการเข้ากับรายวิชาสัมมนาทางการบัญชี วิทยากรได้แก่ คุณภควัฒน์ มณีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและการพัฒนาบุคลิกภาพ มาให้ความรู้ด้านการพัฒนาสุขภาพกายให้แข็งแรง การพัฒนาสุขภาพจิต และการพัฒนาบุคลิกภาพที่จำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน



**มรภ.กพ. แม่สอด จัดโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านมอทะ**

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 มรภ.กพ. แม่สอด ได้จัดโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านมอทะ ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านมอทะ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เกิดเป็นสินค้าชนิดต่างๆ เช่น หมอนจากผ้าทอกะเหรี่ยง สมุดทำมือจากผ้าทอ โดยวิทยากรได้แก่ ผศ.ณัฐธิดานต์ ปิ่นจูไร และ อ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ จากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์





**มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญร่วมงาน ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 18 ปี**

เนื่องด้วยวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ถึงวาระครบรอบปีที่ 18 จึงมีกำหนดจัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สืบทอดหลวงแบบล้านนา ถวายจุดปัจจัย เครื่องไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา เจิม และประพรมน้ำพระพุทธมนตร์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 19 รูป ไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายาย พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาคณะการบริหารนักศึกษาที่ปฏิบัติงานดี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

**ศูนย์เมียมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาพม่าร่วมกับการบูรณาการกับการทำงาน**

ศูนย์เมียมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะภาษาพม่าร่วมกับการบูรณาการกับการทำงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี หมู่เรียน 6155201 จำนวน 12 คน ซึ่งลงทะเบียนรายวิชาภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 จำนวน 6 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาพม่า จากสถานการณ์จริง ได้ประสบการณ์จริงในเชิงการบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม 2562 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ณ ห้องสรรพสินค้า Robinson Lifestyle Maesot



**ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมชม การแข่งขันกีฬาภายในของ น.ศ.ภาคปกติ สักทองเกมส์ ครั้งที่ 18**

ในระหว่างวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารกีฬาในร่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 18.00 น. โดยการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา ภาค ปกติ ได้แบ่งเป็นคณะสี ออกเป็น 4 สี มีกีฬาใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ 7 ประเภท สามารถ เข้าดูตารางการแข่งขันได้ที่ <http://sp.kprums.com>



**ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตาว**

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้บริการวิชาการถ่ายทอดให้ความรู้เรื่อง “การเรียนรู้โลกดิจิทัล ยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 50 คน ซึ่งเนื้อหาการถ่ายทอดความรู้เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้สูงวัยรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เรียนรู้ความหมายและผลกระทบในมุมมองต่างๆ ของไทยแลนด์ 4.0



จัดทำโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  
ที่อยู่ : 222 หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110  
โทร : 055-801-664